



Lý do phụ nữ cần quan tâm đến đầu tư - Phần II

Lý do phụ nữ cần quan tâm đến đầu tư là: bạn sẽ không hạn chế về thu nhập; làm chủ được thời gian và sự tự do về tài chính.

Ngoài việc tránh cho mình một cuộc sống phụ thuộc, đạt đến sự tự do thì việc Phụ nữ cần quan tâm đến Đầu tư Tài chính còn có ba nguyên nhân nữa. Trong đó việc phá vỡ giới hạn của bản thân – đặc điểm về phái thực sự là một điều thú vị. Rằng: Khả năng của con người là sự không-giới-hạn với bất kỳ ai.

4. Không có rào cản về giới như mọi người vẫn suy nghĩ

Một rào cản cho nhiều phụ nữ khi bước vào kinh doanh là chuyện về “trần nhà thủy tinh”. Có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy mọi thứ trên bầu trời, nhưng bạn không thể vượt qua được cái trần nhà đã định sẵn đó. Quan niệm đó cho rằng, vì giới tính mà phụ nữ chỉ có thể leo lên tới một chừng mực nào đó trong thế giới kinh doanh.



Không có rào cản về giới tính trong đầu tư kinh doanh.

Trong giới đầu tư kinh doanh, thị trường không quan tâm bạn là phụ nữ hay đàn ông, người da trắng hay da màu, người tốt nghiệp đại học hay bỏ học phổ thông nửa chừng. Thị trường chỉ quan tâm bạn tỏ ra thông minh như thế nào với tiền bạc của mình. Cốt lõi là đào tạo và kinh nghiệm. Bạn càng thông minh với các quyết định đầu tư, bạn càng thành công vang dội trên tư cách của một nhà đầu tư. Không giới hạn, không rào cản của “trần nhà thủy tinh” hay những gì khác đặt ra cho phụ nữ trong thế giới kinh doanh.

5. Không hạn chế thu nhập

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, phụ nữ có học vấn và kinh nghiệm ngang bằng với nam giới thì chỉ kiếm được 74% thu nhập nam giới có được. Tuy nhiên trong đầu tư, số tiền bạn kiếm được là không hạn chế. Với tư cách một nhà đầu tư, bạn hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm và kiểm soát lượng tiền mà mình làm ra. Giới hạn chỉ là cái bạn đặt ra cho bản thân.

6. Làm chủ thời gian

Một trở ngại mà nhiều phụ nữ mắc phải (nhiều hơn nam giới) khi đề cập trong hoạt động đầu tư là thời gian. Điều này đặc biệt đúng với các bà mẹ có con nhỏ. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ ngược lại. Bởi khi bạn trở thành một nhà đầu tư, bạn đang kiểm soát và làm chủ thời gian của mình. Đó là một hoạt động bạn có thể làm toàn thời gian, hoặc bán thời gian, ở văn phòng làm việc, hoặc ở bất cứ đâu.



Kiểm soát thời gian và làm chủ nó là một sự tự do lớn lao nhất.

Khi bạn có con, cũng đừng lo lắng bởi bạn hoàn toàn có thể mang con mình đi theo cùng. Khi con bạn có sự nhận thức thì đây là một lợi thế lớn, để đưa trẻ biết được quá trình trở thành một nhà đầu tư. Có nghĩa là bạn đang dạy con mình các vấn đề có liên quan đến tài chính.

Có thể kiểm soát thời gian và làm chủ nó là một sự tự do lớn lao nhất. Bởi bạn đang làm chủ chính mình chứ không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Kết luận: Ngày nay, việc lệ thuộc tài chính vào người khác chẳng khác nào bạn đang đánh một canh bạc cuộc đời. Nhưng ý nghĩa nhất mà bạn đạt được khi độc

lập về tài chính đó chính là: Ý thức giá trị bản thân cao hơn và sử dụng thời gian theo cách mà bạn muốn. Để cuộc đời bạn có nhiều sự lựa chọn hơn.